

# ภัยแล้งฟาดหางอ้อยเข้าหีบลด กระทบน้ำตาลโคเวตกา.จ่อตั้งตัว

ภัยแล้งพ่นพิษ ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยเข้าหีบต่ำเหลือแค่ 94 ล้านตัน กระทบกับปริมาณน้ำตาลทรายหายจากระบบ 1.5 ล้านตัน คณะกรรมการน้ำตาลทรายต้องจัดสรรโควตาน้ำตาลบริโภคใหม่ ที่ 2.55 ล้านตัน ลดการส่งออก หวังให้พอบริโภคภายในประเทศแก้ปัญหาขาดแคลน ขณะที่ "บิกซี" เผยที่ผ่านมาน้ำตาลทรายเริ่มตั้งตัวไม่พอบริโภคแล้ว

นายสมศักดิ์ จันทรวงทอง เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากการปิดหีบฤดูอ้อย 2558/2559 เมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่ามี

ปริมาณอ้อยเข้าหีบในปริมาณ 94 ล้านตัน ต่ำกว่าฤดูหีบปี 2557/2558 ที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบที่ประมาณ 106 ล้านตัน เนื่องจากการปลูกอ้อยในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้อ้อย

อ่านต่อหน้า > 12

ข่าวต่อ

ภัยแล้ง

ได้รับความเสียหายเข้าหีบไม่ได้ตามจำนวนที่คาดการณ์ไว้

ทั้งนี้ จากปริมาณอ้อยที่เข้าหีบดังกล่าว ส่งผลให้การผลิตน้ำตาลทรายปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 9.7 ล้านตัน จากปีก่อนผลิตได้ปริมาณ 11.2 ล้านตัน ส่งผลให้ปริมาณน้ำตาลหายไปจากระบบประมาณ 1.5 ล้านตันและส่งผลกระทบต่อปริมาณบริโภคน้ำตาลทรายภายในประเทศหรือโควตา ก. อาจเกิดการขาดแคลนหรืออยู่ในระดับตั้งตัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับการผลิตน้ำตาลทรายโลกที่ปรับตัวลดลง จาก

การผลิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ โดยมีประมาณการว่าในปีน้ำตาลโลกจะขาดแคลนน้ำตาลอยู่ราว 5-8 ล้านตัน ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นกับจีน อินเดีย และไทย เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำตาลทรายในประเทศ ทางคณะกรรมการน้ำตาลทราย ที่มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จึงได้มีการพิจารณาปรับปริมาณน้ำตาลทรายโควตา ก. ที่ใช้บริโภคภายในประเทศใหม่ ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2.55 ล้านตัน จากเดิมที่จัดสรรไว้เพียง 2.5 ล้านตัน และไปจัดสรรลดโควตาการส่งออกน้ำตาลทรายไปต่างประเทศลงมาแทน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลน แต่ก็ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำตาลทรายที่จัดสรรแล้วยังอยู่ในภาวะตั้งตัว

สำหรับการที่ต้องตั้งน้ำตาลส่งออกมาใช้บริโภคภายในประเทศแทน เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นสูงในระดับ 16 เซ็นต์ต่อปอนด์ เมื่อเกิดการขาดแคลนน้ำตาลในประเทศ จะจำเป็นต้องนำเข้ามาในราคาที่แพงกว่าจำหน่ายในประเทศ และหาน้ำตาลที่ยากขึ้น ซึ่งถือเป็นหลักการที่ไม่ถูกต้อง ดังนั้น หากสามารถกักตุนใช้ในประเทศให้ได้เพียงพอ ก่อนจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องการให้ผู้บริโภคตื่นตระหนก และเกิดการกักตุนน้ำตาลทรายเกิดขึ้น เพราะหากผู้บริโภคแห่ไปซื้อรายละ 1-2 กิโลกรัม แล้ว ก็เกิดปัญหาน้ำตาลทรายขาดบนชั้นวางสินค้าได้ ซึ่งจะยิ่งสร้างความตระหนกให้ผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอีก

"แม้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกค่อนข้างดี แต่หากส่งออกน้ำตาลทรายไปเหมือนกับหลายๆ ปีที่ 8-9 ล้านตัน จะทำให้น้ำตาลทรายในประเทศขาดแคลนแน่นอน เพราะปีนี้อ้อยเข้าหีบได้น้อย และตลาดโลกก็เกิดการขาดแคลนที่สำคัญมีการขยายตัวของโมเดิร์นเทรดค่อนข้าง

มาก ทำให้น้ำตาลทรายที่ได้รับการจัดสรร มีค่อนข้างจำกัด อาจจะไม่สามารถรองรับ ได้ อีกทั้ง ปัจจุบันต้นทุนการบรรจุน้ำตาล ถุง 1 กิโลกรัม มีต้นทุนสูงทำให้ผู้ประกอบการไม่อยากจะดำเนินการ เพราะขอปรับ ราคาขึ้นไม่ได้ ดังนั้น จึงจะขอความร่วมมือประชาชนอย่าตื่นตระหนกในการกัก ตุนน้ำตาล หากเห็นว่าบางสถานที่ที่มึน้ำ ตาลถุงวางเหลืออยู่น้อย แต่ทางภาครัฐ ยืนยันว่าน้ำตาลจะไม่ขาดแคลนแน่นอน เพียงแต่ตั้งตัวเท่านั้น"

ต่อกรณีนี้ นายชัช ชินธรรมมิตร กรรมการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคเอสแอล เปิดเผยว่า จากปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลง โดยปี 2558/2559 ปริมาณอ้อยเข้า หีบลดลง 10% จากปีก่อน อยู่ที่ 94 ล้าน ตันอ้อย และคาดว่าในปี 2559/2560 ปริมาณอ้อยเข้าหีบก็จะลดลงอีก 10% อยู่ ที่ 85 ล้านตันอ้อย เนื่องจากผลผลิตอ้อย น้อยลง ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อน มากขึ้น ทำให้การบริโภคเครื่องดื่มปรับ ตัวสูงขึ้นมาก คาดว่าความต้องการใช้น้ำ ตาลทรายในประเทศปีนี้จะเพิ่มขึ้น 2-3% จากปีก่อน ย่อมส่งผลต่อการบริโภคน้ำ ตาลทรายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปัญหาน้ำตาลทรายขาด แคลนนั้น ส่วนตัวเห็นว่าแม้ความต้องการ บริโภคน้ำตาลทรายจะเพิ่มขึ้น เทียบกับ ปริมาณการผลิตที่ลดลง แต่จะไม่เกิด ปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอน เนื่อง จากมีคณะกรรมการน้ำตาลทรายจับตา สถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน

การบริโภคน้ำตาลในประเทศอยู่ที่ 2.5-2.6 ล้านตันต่อปี คิดเป็น 1 ใน 3 ของการผลิต ทั้งหมดที่ 9 ล้านตันต่อปี ดังนั้นคงไม่เกิด ภาวะขาดแคลนในประเทศ แต่จะส่งผล ต่อราคาส่งออกน้ำตาลทรายที่ปรับสูง ขึ้น

"ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้การปลูก อ้อยลดลง หากฝนยังทิ้งช่วง หรือตกใน ช่วงนี้ก็คงไม่ทันเพราะปลูกอ้อยไม่ทันแล้ว ส่วนจะเกิดปัญหาขาดแคลนหรือไม่ นั้น ส่วนตัวมองว่าคงไม่เกิด เพราะการบริโภค ในประเทศอยู่ที่เพียง 2.5-2.6 ล้านตัน ซึ่ง คาดว่าปีนี้การบริโภคจะเพิ่มขึ้น 2-3%" นายชัชชกล่าว

นางสาววราวุฒิ กิจเจริญพลสิน ผู้ อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บิ๊ก ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าว ว่า การจำหน่ายน้ำตาลทรายในห้างบิ๊กซี ในช่วงที่ผ่านมา อยู่ในภาวะตึงตัวเล็กน้อย เนื่องจากอยู่ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง แต่ก็ยังไม่พบปัญหาใดๆ ยังวางจำหน่ายน้ำตาล ทรายในปริมาณปกติ โดยไม่ขาดแคลน และไม่ได้จำกัดจำนวนซื้อ รวมทั้งไม่มี ลูกค้าเข้ามาซื้อในปริมาณมาก เพื่อเป็นการ กักตุน ทั้งนี้บิ๊กซีตกลงสั่งโควตาน้ำตาล ทรายจากซัพพลายเออร์รายใหญ่เป็นราย ปี โดยซัพพลายเออร์จะมีหน้าที่จัดสรร น้ำตาลทรายมาให้เพียงพอกับการสั่งซื้อ ตลอดทั้งปี ซึ่งที่ผ่านมา ก็ยังไม่เคยเกิด ปัญหาขึ้น ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า บิ๊กซีจะมี น้ำตาลทรายจำหน่ายให้กับลูกค้าอย่าง แน่นนอน